

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข ได้จัดให้มีการประกาศนโยบาย องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ซึ่งแจ้งตัวชี้วัด และจัดทำแผนขับเคลื่อนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักทันตสาธารณสุข โดยตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) มีผู้รับผิดชอบหลัก คือ กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข การประกาศนโยบายตัวชี้วัดนี้ โดยนางสาวฉัตรวรรณ รานวล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



ใจความในประกาศระบุว่า ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มาตรา 11 กำหนดว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสาร และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้



ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จในองค์กร จึงประกาศจัดตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย เพื่อให้รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ในตัวบุคคลหรือเอกสาร ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และทักษะมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้งองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักทันตสาธารณสุข ณ ห้องสมุดสำนักทันตสาธารณสุข บริเวณอาคาร 5 ชั้น 3 กรมอนามัย หรือสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์สำนักทันตสาธารณสุข โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลทันต่อการนำไปใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

